

3

ด่วนที่สุด

ที่ สร ๐๐๓๗/ว ๑๑๒๑

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากองถิ่น	
เลขที่รับ	2403
วันที่	๘ - ๖.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
รับเลขที่ ๑๔๖๖
วันที่ ๘ ๖ ค. ๒๕๖๓ เวลา

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง สร ๓๒๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๒๒๐
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๑๕ ราย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในห้วงวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้

๑. ฝ้าตรวจ/ฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ ความสำคัญ เร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

๒. ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 มากขึ้น

๓. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ฝ้าสังเกตและกำกับ ดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ ชุมชน เพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19

๔. สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดการกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แอลกอฮอล์ไทยขณะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้น ขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดความตระหนกจากการดำเนินการ

/เพื่อให้การป้องกัน ...

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุรินทร์จึงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และเทศบาลเมืองสุรินทร์ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพศักดิ์ กิติมัทย์ทิบุญย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๔๕๕๑ ๖๐๗๕ มท. ๓๗๗๒๘